
สรุปรายงานการประชุมคณะท างานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  
และสาธารณภัยด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 6 คร้ังที่ 3/2563 

วันที่ 15 เมษายน 2563   
ณ ห้องประชุมประกายพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 6  เวลา 09.00 น.- 12.00 น. 

************************************************** 

เร่ิมประชุม เวลา 09.00 น. 

วาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายแพทย์พนิต โล่เสถียรกิจ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 6 

1.1 กรมอนามัยมีการปรับแผนภาพรวม โดยเน้นแผนเกี่ยวกับการป้องการการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID19) และให้มีการเตรียมการเมื่อสถานการณ์การระบาดลดลง ดังนั้นในช่วงนี้ให้เน้นการวิเคราะห์ข้อมูล
และเตรียมงานวิชาการ 

1.2 การประชุมติดตามงานได้จัดใหม้ีระบบการติดตามความก้าวหน้าและความต่อเนื่องของการด าเนินงาน 
โดยศูนย์อนามัยท่ี 6 มีการติดตามการด าเนินงานภายในทุกวันพุธช่วงเช้า และติดตามการด าเนินงานภาพรวม
วันพุธช่วงบ่าย เพื่อรวบรวมและส่งผลการด าเนินงานให้ส่วนกลางภายในวันพฤหัสบดี ซึ่งกรมอนามัยมีการ
ประชุมคณะท างานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม ทุกวัน
ศุกรข์องสัปดาห์  

1.3 การเตรียมพัฒนาวิชาการ รอบ 6 เดือนหลัง และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยก าหนดให้มีการติดตามการ
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการของศูนย์ทุกวันพฤหัสบดี และงานแม่และเด็ก วัยเรียน และวัยรุ่น มอบให้แพทย์หญิง 
สุณีย์ เช้ือสุวรรณชัย เป็นท่ีปรึกษา, งานวัยท างานและวัยผู้สูงอายุ มอบให้นายแพทย์เวชกร จากโรงพยาบาล
ชลบุรี และงานพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อม มอบให้นายแพทย์ศุภณัช วรินทราวาท เป็นท่ีปรึกษา  

1.4 ชุด Pack kit ท่ีจะมอบให้จังหวัดและรูปแบบภาพลักษณ์ท่ีจะส่ือประชาสัมพันธ์ ก าหนดให้มีตรา
สัญลักษณ์ 3 ส่วน คือ ตรากรมอนามัย , ตรา Thai Stop COVID และตรา Clean together ของท่ีจะมอบให้
ประกอบด้วย เจลแอลกอฮอล์  หน้ากากอนามัย ให้จัดเป็นชุด Pack kit ส่งมอบให้พื้นท่ีท่ีมีความต้องการและ
เป็นผู้ท่ีมีโอกาสเข้าถึงน้อยในเขต เพื่อช่วยเหลือประชาชน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระที่ 2  เรื่องรับรองการรายงานการประชุม 

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2563 ให้ท่ีประชุมพิจารณา รับรอง
รายงานการประชุมมีการแก้ไข ดังนี้  

2.1 ตรวจทานและปรับแก้ไขค าผิดในรายงานการประชุม  
2.2 การกรอกข้อมูลลงในระบบ Platform Thai Stop COVID ท้ังส้ิน 12 setting ประกอบด้วย   

- ประเด็นร้านอาหาร , ตลาด ,ร้านสะดวกซื้อ ,ส่งอาหาร ,โรงแรมท่ีพัก ,รถสาธารณะ ,ห้างสรรพสินค้า 
และร้านเสริมสวย มอบให้กลุ่มพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมรับผิดชอบ 



- ประเด็นฟิตเนส/สปา , ส านักงาน มอบให้กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานรับผิดชอบ 
ร่วมกับกลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

- ประเด็นสถานศึกษา มอบให้กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนรับผิดชอบ 
- ประเด็นศาสนสถาน มอบให้กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยผู้สูงอายุรับผิดชอบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ 3  เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 

3. กระบวนการการสร้างและพัฒนาวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
นางสาวเพ็ญศรี  กองสัมฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ 
 จากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การด าเนินงานไม่สามารถลง

ปฏิบัติงานในพื้นท่ีได้ จึงได้ปรับการด าเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง โดยใช้กระบวนการศึกษาข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ และน าข้อมูล หรือผลการประเมินมาวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญของปัญหา โดยใช้รูปแบบงานวิจัย
พัฒนางานประจ าท่ีรับผิดชอบของทุกกลุ่มงาน มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมและให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานในอนาคต โดยจัดให้มีการน าเสนอทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้า ซึ่งแต่ละงานจะมีประเด็นท่ีน่าสนใจแตกต่างกันตามลักษณะงาน ดังนี้ 

Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย 

1) ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย LBW (>7%)  และ Preterm ควรมีการทบทวนอย่างเป็นระบบ 
2) การตรวจพัฒนาการล่าช้าในเด็กยังไม่สามารถตรวจได้ครบทุกคน  

นางสาวกฤษณา  วงศ์วรรณ  หัวหน้างานกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
  ได้มีการพูดคุยประเด็นงานภายในกลุ่มแล้วจัดแบ่งงาน พบว่าผู้รับผิดชอบงาน 1 คนท างาน
เกิน 5 งานขึ้นไป จึงได้วางแผนการท างานรอบ 6 เดือนหลัง เป็นงานท่ีเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลเป็น 
M&E , งานวิจัยกรมซึ่งด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล รายงานผล และในส่วนของเรื่องข้อมูล ทารกแรก
เกิดน้ าหนักน้อย และการน าเสนอผลตรวจราชการเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นท่ีผู้บริหารให้ความสนใจ ซึ่งจะ
พัฒนาโดยผลักดันให้ใช้ งบประมาณ PPA ของส านักงานหลักประกันสุขภาพ เพื่อขับเคล่ือนงานใน
เขตสุขภาพต่อไป 

ข้อเสนอแนะท่ีประชุม 

 ให้จัดล าดับความส าคัญของงาน เนื่องด้วยบางงานเป็นตัวชี้วัดของกรมอนามัย กระบวนการนี้จะท าให้
เราได้ข้อมูลท่ีสามารถสนับสนุนให้เกิดนโยบายท่ีส าคัญได้ 

Cluster วัยเรียน 

1) ข้อมูลเด็กสูงดีมีจ านวนมากขึ้นในโรงเรียน , บ้าน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีวิธีจัดการ
ระบบอย่างไร 

2) โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แต่เด็กยัง อ้วน เต้ีย ผอม มีจ านวนมาก 



นางศรัชฌา กาญจนสิงห์ หัวหน้างานกลุ่มวัยเรียน 
การด าเนินงานในประเด็น โรงเรียนท่ีผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แต่ยังพบเด็ก 

ท่ีมีน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งความเป็นจริงท่ีได้ลงไปปฏิบัติงานจะพบว่าเด็กท่ีอยู่ในโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพจะมีน้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน และส่วนโรงเรียนท่ียังพบเด็กท่ี อ้วน เต้ีย ผอม นั้นส่วนใหญ่จะอยู่ใน
โรงเรียนท่ียังไม่ได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และการจะประเมินได้นั้นมีเกณฑ์มาตรฐานจ ากัด 
การจะท างานให้ส าเร็จจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น ผู้น าโรงเรียน งบประมาณ ฯลฯ ใน
ส่วนของโรงเรียนท่ีได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเราได้ติดตามและสนับสนุนให้รักษามาตรฐานไว้และ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และได้ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยในปี พ.ศ. 2562 เรื่อง สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ เพื่อดู
ความสัมพันธ์ของข้อมูลและการเรียนรู้  ในด้านการด าเนินงานของวัยเรียนแบ่งงานเป็น 7 กิจกรรม มี
ผู้รับผิดชอบท้ังหลักและรอง โดยมีการสร้าง Health Literacy ในวัยเรียน เป็นการต่อยอดของเรื่องภาวะซีด
จากการขาดธาตุเหล็กมีผลต่อเรียนรู้ของเด็กวัยเรียนอย่างไรบ้าง จะเป็นเรื่องท่ีจะมาแลกเปล่ียนการด าเนินงาน
ในวันพฤหัสบดีต่อไป 
ข้อเสนอแนะท่ีประชุม 
 ประชุมในกลุ่มและแบ่งการด าเนินงานตามความส าคัญ และวิเคราะห์ในเรื่องผลลัพธ์ ท่ีเกิด
ประสิทธิภาพของงานท่ีรับผิดชอบ 

Cluster วัยรุ่น 

1) จังหวัดท่ีด าเนินงานผ่านเกณฑ์อ าเภออนามัยเจริญพันธุ์ยังมีแนวโน้มของการตั้งครรภ์วัยรุน่สูงขึ้น 
2) จังหวัดท่ีผ่านคลินิกท่ีเป็นมิตรกับวัยรุ่นทุกแห่ง มีข้อมูลการตั้งครรภ์ซ้ าสูง 
3)  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ บทบาทของแต่ละกระทรวงใน พรบ.ต้ังครรภ์ในวัยรุ่นฯ จะมี
กระบวนการท่ีเป็นงานและเกิดผลดีอย่างไร 
4)  ข้อมูลการต้ังครรภ์ซ้ าของวัยรุ่นในเขตสุขภาพท่ี 6 มีการเพิ่มจ านวนสูงขึ้น เมื่อเทียบกับเขต
สุขภาพ 1-12 

นางสาวภูริภัคพ์ พรหมมินทร์ หัวหน้างานกลุ่มวัยรุ่น 
การพัฒนางานรอบ 6 เดือนของวัยรุ่น มีท้ังหมด 11 กิจกรรม จากการขับเคล่ือน พรบ.ต้ังครรภ์ใน 

วัยรุ่นฯ มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการขับเคล่ือนงาน อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล และการด าเนินงานร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย 5 กระทรวงหลัก ได้ศึกษาข้อค้นพบ โอกาสและการพัฒนา และกิจกรรมถอดบทเรียนจะด าเนิน
ในรูปแบบของ KM อยู่ระหว่างการศึกษากระบวนการและสร้างเครื่องมือ 

ข้อเสนอแนะท่ีประชุม 
 การด าเนินงานของวัยรุ่น มีประเด็นท่ีน่าสนใจให้จัดล าดับความส าคัญ เนื่องจากเราไม่สามารถน าทุก
ประเด็นมาวิเคราะห์ได้หมด โดยให้น าประเด็นท่ีเกิดผลลัพธ์สูงสุดมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี จะ
เป็นส่วนท่ีช่วยให้เรามองเห็นปัญหาและน าไปสู่วิธีการจัดการท่ีดี ถ้าเริ่มได้ถูก เราก็จะเดินได้ถูกทาง  ถ้าเรา
วิเคราะห์ในภาพกว้างจะท าให้เราเห็นภาพรวมท้ังหมดได้ชัดเจน สามารถผลักดันและแนะน าพื้นท่ีได้ถูกต้องใน
การท่ีจะแก้ไขปัญหา 



 Cluster วัยท างาน 

1) ระบบของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพ หน้าตาควรจะเป็นอย่างไร 
2) การพัฒนางาน ปลุก ฟื้น คืนชีพ คลินิกไร้พุง ไปสู่คู่มือการให้บริการได้อย่างไร 
3) ท าอย่างไรให้สถานประกอบการ เข้าร่วมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตคนวัยท างานมากขึ้น 

นางสาวเพ็ญศรี  กองสัมฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ 
 การเตรียมพร้อมเข้าสู่ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ในแต่ละ Setting สสจ./ชุมชน/โรงพยาบาลชุมชนขึ้น
ไป มีการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาในเชิงปริมาณ ซึ่งในปีนี้เราจะพัฒนาให้เป็นงานเชิงคุณภาพ จากการท าวิจัย
มา 3 ปี ต่อเนื่องพบว่าการปลุกฟื้น คืนชีพ คลินิกไร้พุง จะต่อยอดในเรื่องของการท าคู่มือ ในโรงพยาบาลแต่ละ
ระดับ และในส่วน Obesity พบว่ามีปัญหาในเรื่อง อ้วนลงพงุ และในสถานประกอบการท่ีเราต้องการเข้าร่วม
การส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนท างาน ในกลุ่มได้พัฒนางานประจ าและเก็บข้อมูลย้อนหลังมา
วิเคราะห์ตามประเด็น เพื่อพัฒนางานไปสู่งานวิจัย/KM 

Cluster วัยผู้สูงอายุ 

1) LTC ท่ีผ่านมาเป็นอย่างไร 
2) CG มีกระบวนการด าเนินงานอย่างไร 
3) จะท าอย่างไรให้ผู้สูงอายุติดสังคมได้นานท่ีสุด 

นางทิพย์วรรณ  จูมแพง หัวหน้างานกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
 ในประเด็นของ LTC ทางกลุ่มได้พูดคุยในเนื้อหาประเด็นงาน พบว่าเขต 6 มีต าบลท้ังหมด 531 ต าบล 
และในระบบประเมินตอนนี้ มี ร้อยละ 80 ยังมีประมาณ 78 ต าบลท่ียังไม่ผ่านการประเมิน โดยได้เริ่ม
ด าเนินการครั้งแรกต้ังแต่ปี พ.ศ.2559 และมีการปรับเกณฑ์กระบวนการ 7 องค์ประกอบ และในปี พ.ศ.2562 
ได้ปรับให้เหลือ 4 องค์ประกอบ และการตรวจราชการจะได้ข้อมูลจากจังหวัดท่ียังไม่ผ่านการประเมินด้วย
เหตุผลอะไร อย่างเช่น การท่ีต าบลยังไม่เข้าร่วมก็จะยังไม่ได้แต่งต้ังคณะกรรมการฯ ท าให้ยังไม่มีการด าเนินงาน 
และบางจังหวัดท่ีด าเนินการครอบคลุมท้ังจังหวัด คือ จังหวัดตราดท่ีท าได้ ครบจะเสนอจัดให้มีการถอด
บทเรียนการด าเนินงาน ในส่วนประเด็นงาน CG ได้พูดคุยกับเครือข่ายหลายจังหวัดในเรื่องเครื่องมือ ส าหรับ
ส ารวจ การด าเนินงาน CG ในพื้นท่ี แต่อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลยังไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึก และการท าให้
ผู้สูงอายุติดสังคมได้นานท่ีสุดจะขอปรึกษากับ Cluster วัยท างาน เนื่องด้วยเพราะเป็นการเช่ือมต่อของวัย
ท างานท่ีจะเกี่ยวข้องกับวัยผู้สูงอายุ และปัจจุบันได้ด าเนินงานวิจัยพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของผู้สูงอายุท่ีท า
ร่วมกับกรมอนามัย มีปัญหาติดขัดในเรื่องการลงข้อมูลใน Health for you จ านวน 8,000 คน ในเขตสุขภาพ
ท่ี 6 มีข้อมูลท่ีลงจริง 12,000 คน เนื่องด้วยบางจังหวัดไม่ได้ลงข้อมูลอยู่ระหว่างการเคลียร์ข้อมูล 

กลุ่มพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
มีข้อมูลของกลุ่มพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมน้อย ท าให้มองเห็นประเด็น ได้ดังนี้   

1) การจัดการน้ า ในเรื่องสถานการณ์ น้ าท่ีมีคุณภาพเป็นอย่างไร 
2) การจัดการขยะ ขยะมูลฝอย ขยะติดเช้ือ 

 3) ตู้คอนเทนเนอร์ พัฒนางานการเขียนเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ 



  4) HIA, EHA 
 5) Street food 

นางสุภาพร อานมณี  ผู้รับผิดชอบพัฒนางานอนามัยส่ิงแวดล้อม 
สุขาภิบาลอาหารและน้ าบริโภค เรื่องการจัดการคุณภาพน้ า มีข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ า ใน เขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ค่อนข้างสมบูรณ์ มีการวางแผนจาก
หลักการเก็บสถิติทางการวิจัย แต่ต้องรวบรวมข้อมูลและจัดท าเป็นงานวิจัยต่อไป  

การเก็บตัวอย่างการเฝ้าระวังน้ าบริโภคในครัวเรือนในจังหวัดสระแก้ว ส่วนกลางได้ก าหนดให้ศูนย์
อนามัยท่ี 6 สามารถส่งตัวอย่างน้ าได้ 150 ตัวอย่าง แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถลงพื้นท่ีได้ หากสถานการณ์ดีขึ้น อาจด าเนินการต่อไปในเรื่องการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าบริโภคในครัวเรือน ซึ่งขณะนี้ก าลังด าเนินการจัดท างานวิจัยในส่วนของบทท่ี 1 และ 2  

การเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ าในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลและ
มีผลการด าเนินการครบ 19 แห่ง ซึ่งจะน ามาวิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานต่อไป 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 2 เรื่อง ดังนี้ 
     1) EHA มีการด าเนินการมาหลายปี แต่ยังขาดท่ีปรึกษาในการจัดท า KM 
     2) Street Food เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และมีต้นแบบ

การจัดการอาหารริมบาทวิถี จึงจัดท า KM เรื่อง การพัฒนารูปแบบและกลไกการจัดการพื้นท่ีด าเนินงาน
ร้านอาหารริมบาทวิถี โดยการสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 

ข้อเสนอแนะท่ีประชุม 
 1. ให้นางสาวเพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์ เป็นที่ปรึกษา เรื่องระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติ หากนางสาวเพ็ญ
ศรี กองสัมฤทธิ์ ไม่สะดวก สามารถปรึกษาทางกลุ่มขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ฯ   
 2. กลุ่มพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมไม่มีการประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก หากมีการวิเคราะห์ อาจท า
ให้ข้อมูลได้รับการผลักดัน เช่น การน าเสนอ PM 2.5 ท่ีจังหวัดปราจีนบุรี ในรูปแบบ Cross sectional ท่ีเห็น
ว่าแต่ละวันเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีดี 
 3. การเก็บตัวอย่างน้ าในปีนี้ อาจด าเนินการไม่ได้ หากมีงบประมาณในปี 2564 อาจด าเนินการเพื่อ
เปรียบ Proposal ท้ังหมด และเพิ่มข้อมูล In solution จะท าให้สามารถวิเคราะห์ และด าเนินการในส่วนของ
บทท่ี 3 , 4 และ 5  

นายสิทธิทัศน์  ผาณิบุศย์  ผู้รับผิดชอบพัฒนางานอนามัยส่ิงแวดล้อม 
         มีการประสานงานกับจังหวัด เรื่อง การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ขณะนี้ ได้ด าเนินการส่งคู่มือให้กับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีประเด็นการจัดการมูลฝอยใน 
Setting ต่างๆ ท่ียังเปิดด าเนินการอยู่ การจัดการมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยติดเช้ือ และให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยบริการแต่ละแห่ง รายงานผ่าน Google form ว่ามีการด าเนินการตามมาตรฐานท่ีก าหนด
หรือไม่ มีการจัดการมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยติดเช้ืออย่างไร ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่ และติดตามเรื่อง
ข้อร้องเรียน ตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อเปรียบเทียบว่าหลังจากประกาศรางวัลเลิศรัฐไปแล้ว ข้อร้องเรียนใน
ระดับประเทศและพื้นท่ีแหลมฉบังลดลงหรือไม่  

 



ข้อเสนอแนะท่ีประชุม 
1. ให้วิเคราะห์ข้อมูลมูลฝอยติดเช้ือในเขตสุขภาพท่ี 6  3 ปีย้อนหลัง วิเคราะหแ์นวโน้มเพิ่มขึ้นหรือไม่ 
2. ให้วิเคราะห์ระบบมูลฝอยติดเช้ือในสถานการณ์การระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) เป็นอย่างไร (การจัดการมูลฝอยติดเช้ือในโรงพยาบาล การส่งต่อมูลฝอยติดเช้ือ การก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ) 
เปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง เช่น เปรียบเทียบระหว่างจังหวัดในพื้นท่ีเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC), เปรียบเทียบจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special 
Economic Zones: SEZ) และเปรียบเทียบมูลฝอยติดเช้ือในช่วงระยะเวลาเดียวกันย้อนหลัง 3 ปี เป็นต้น 

3. ให้ออกแบบการเขียนรางวัลเลิศรัฐ เรื่องข้อร้องเรียน ตู้คอนเทนเนอร์ โดยให้นางสาวเพ็ญศรี กอง
สัมฤทธิ์ เป็นที่ปรึกษา 

4. ให้วิเคราะห์กฎหมาย จากคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดย้อนหลัง 3 ปี ศึกษาประเด็น
ความส าเร็จ 

5. ให้วิเคราะห์ข้อมูลข้อร้องเรียนย้อนหลัง 3 ปี ว่ามีเรื่องอะไรเป็นข้อร้องเรียนหลัก 
ให้วิเคราะห์ข้อมูลตามข้อเสนอแนะและน าเสนอในครั้งต่อไป จะท าให้กระบวนการในรอบ 6 เดือน มี

ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น ท าให้สามารถมองเห็นกระบวนการในการจัดท าแผนปีต่อไป และจะเป็นข้อมูลพื้นฐานให้
กลุ่มขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ฯ สรุปผลการด าเนินงานในปี 2563 อีกด้วย 

นายชาญศักดิ์  เทพมาลี  ผู้รับผิดชอบพัฒนางานอนามัยส่ิงแวดล้อม 
กระบวนการ HIA เสร็จส้ินแล้ว แต่สามารถเขียนเชิงวิชาการได้ เช่น สถานประกอบการโดนร้องเรียน

เรื่อง ค่า PM 2.5 ท่ีอ าเภอแกลง หลังจากมีข้อตกลงแล้ว มีการด าเนินการอย่างไร ข้อร้องเรียนเรื่องเตาเผาถ่าน 
ต าบลท่าข้าม ด าเนินการเสร็จแล้ว แต่สามารถเขียนกระบวนการการด าเนินงานเชิงกฎหมายได้ การตรวจ
สุขภาพของโรงพยาบาลระยอง ได้ท ากระบวนการการด าเนินงานไว้แล้ว แต่ยังมีการร้องเรียน ซึ่งสามารถน ามา
วิเคราะห์ เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังและป้องกันให้แก่ประชาชน เป็นต้น 

การด าเนินงาน PM 2.5 ใน 16 สถานี ของเขตสุขภาพท่ี 6 มีข้อมูลเพียงพอในการเตือนภัยและเฝ้า
ระวังล่วงหน้าได้ในระยะรัศมี 5 กิโลเมตร จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

บ่อบ าบัดส่ิงปฏิกูลท่ีอาจมีการปนเป้ือนของพยาธิใบไม้ในตับ จังหวัดสระแก้ว มี 3 แห่ง ได้แก่ อ าเภอ
อรัญประเทศ สามารถใช้งานได้ เป็นรูปธรรม อ าเภอเมือง มีการปรับปรุงแล้ว และอ าเภอวังน้ าเย็น รอการตอบ
กลับ 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: SEZ) มีการเก็บข้อมูลประปาหมู่บ้าน พื้นท่ี
อ าเภอคลองใหญ่ จ านวน 15 ครัวเรือน ต่อเนื่องจากจังหวัดท่ีมีการด าเนินงานเมื่อ ปี 2560 หลังจากผู้ว่าฯ ให้
งบประมาณไปด าเนินการผ่าน คสจ. มีการตรวจสอบอีกครั้ง ว่าในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา มีการด าเนินการอย่างไร
บ้าง ซึ่งได้เก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้รอผลตรวจตัวอย่างน้ า เพื่อจะน ามาวิเคราะห์ต่อไป 

ข้อเสนอแนะท่ีประชุม 

1. ให้รวบรวมประเด็นข้อร้องเรียนให้เป็นกระบวนการการด าเนินงาน 
2. ให้วิเคราะห์ส่ิงปฏิกูล เขตสุขภาพท่ี 6 เพิ่มเติม มีการใช้ประโยชน์เป็นอย่างไรบ้าง 
3. ให้วิเคราะห์ข้อมูลโรคพยาธิใบไม้ในตับของจังหวัดสระแก้ว โดยการศึกษาท้ังระบบ เช่น เกิดจาก

อะไร ส่งผลอย่างไร มีปัจจัยอะไรบ้าง นอกจากส่ิงปฏิกูล เป็นต้น 



4. จัดท าข้อมูลพื้นฐาน EEC และ SEZ เช่น ข้อมูลสถานท่ีต้ังประปา จ านวนประชากร จ านวนสถาน
ประกอบการ ท่ีต้ังโรงพยาบาล เป็นต้น 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ 4  เรื่องสืบเนื่อง 

4. การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย 

นางสาวกฤษณา วงษ์วรรณ หัวหน้างานกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
1. สถานการณ์แม่และเด็กในเขตสุขภาพท่ี 6 พบการรายงานสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ได้รับข้อมูล จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง พบผู้ป่วย 1 ราย เป็นเด็กอายุ 1 เดือน 17 
วัน ป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลบ้านฉาง ไปรักษาท่ี
สถาบันบ าราศนราดูร โดยติดตามข้อมูลผ่าน Facebook รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงไป
เย่ียมผู้ป่วยรายนี้ มีอาการท่ีดีขึ้น หายใจไม่เหนื่อยหอบ ไม่มีไข้ รับประทานนมได้ดี ปัจจุบัน ผลตรวจ COVID-
19 ยังคงพบเช้ืออยู่ พักรักษาตัวกับมารดา ซึ่งพบป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย 

2. การติดตามสถานการณ์ ปัญหาการด าเนินงาน 
- แนวทางการจัดบริการกลุ่มแม่และเด็ก กรมอนามัย (ฉบับปรับร่างล่าสุด 3 เมษายน 2563) 

https://www.anamai.moph.go.th/more_news.php?cid=180&filename= update หน้าเวบ็ไซต์ของ
วันท่ี 10 เมษายน 2563 

- จัดเตรียมแผนการประชุมคณะกรรมการแม่และเด็กระดับเขต MCH Board เขตสุขภาพท่ี 6 (เฉพาะ
กิจ)   ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน 2563  ประเด็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในแม่
และเด็ก และการเฝ้าระวังการตายมารดา  เขตสุขภาพท่ี 6  ครั้ง ท่ี 2/2563  เดือนพฤษภาคม  2563           
เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ Web Conference  

- (ร่าง) คู่มือการใช้งาน โรงเรียนพ่อแม่ออนไลน์ (ANCHPC) ส าหรับเจ้าหน้าท่ี และ Infographics 
โรงเรียนพ่อแม่ออนไลน์ (ANCHPC) ส าหรับหญิงต้ังครรภ์ สามีและครอบครัว 

- พัฒนาส่ือโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโปรแกรม โดยถ่ายท าคลิปวิดีโอ เรื่อง      
ไขข้อข้องใจ COVID-19 กับสตรีต้ังครรภ์ (อ้างอิง : ราชวิทยาลัยสูติ ฯ) แบ่งเป็นจ านวน 3 ตอน ดังนี้  

1) ข้อมูลท่ัวไป  
2) ช่วงฝากครรภ์-คลอด  
3) หลังคลอด  

- จัดท าส่ือ “สอนการใช้งาน โปรแกรมโรงเรียนพอ่แม่ ส าหรับ หญิงต้ังครรภ์ สามี ครอบครัวและผู้ท่ี
สนใจ” 

3. การส่ือสาร Infographic /มาตรการด้านแม่และเด็ก/ ผ่านช่องทางไลน์ 
ได้ด าเนินการส่งข้อมูลต่อเนื่อง เรื่อง แนวทางการดูแลหญิงต้ังครรภ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางการด าเนินงานของกรมอนามัย  



ข้อเสนอแนะท่ีประชุม 
1. การเตรียมแผนการประชุมคณะกรรมการแม่และเด็กระดับเขต MCH Board เขตสุขภาพท่ี 6 ให้น า

ประเด็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในแม่และเด็ก และการเฝ้าระวังการตายมารดา เขต
สุขภาพท่ี 6 เป็นหลัก  

2. ข้อมูล ANCHPC ให้ส่งข้อมูลให้กลุ่มขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ฯ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ใหต้รวจสอบข้อมูล ANCHPC จากกระบวนการด าเนินงานในส่วนของระบบท่ีเจ้าหน้าท่ีมีรหัส ระดับ

จังหวัด ระดับโรงพยาบาลชุมชน เพื่อใหจั้งหวัดรับรู้การด าเนินงานของพืน้ท่ีตนเอง 
4. การเพิ่ม Platform ในโปรแกรม ANCHPC ประเด็นโรงเรียนพ่อแม่ โดยให้ทีมงานประชุมเตรียมข้อมูล

ในการด าเนินงานให้มีประเด็นส าคัญเรื่อง โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เช่ือมต่อกับ 
Youtube ซึ่งจะสามารถนับจ านวนผู้เข้าชมได้ เป็นผลลัพธ์ในการขับเคล่ือนงานตัวชี้วัด กพร.ได้ 
 
Cluster วัยเรียน 
นางศรัชฌา กาญจนสิงห์ หัวหน้างานกลุ่มวัยเรียน 

1. จัดท าส่ือ Electronic เกี่ยวกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับกลุ่มขับเคล่ือนฯ 
และด าเนินการส่ือสารผ่านช่องทางไลน์ HLS เขตสุขภาพท่ี 6/ตชด./โรงเรียน/สสจ. เพื่อเผยแพร่และร่วม
ด าเนินการผ่านช่องทางท่ีเข้าถึงกลุ่มวัยเรียน 

2. จัดท าส่ือ Infographic ค าแนะน าส าหรับสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ห่างไกลจาก COVID-19 
3. ได้น าค าแนะน าและข้อมูลท่ีจ าเป็นของวัยเรียน ผู้ปกครอง และครูมาเผยแพร่ โดยอ้างอิงจาก

แหล่งข้อมูล WHO (World Health Organization) และ UNICEF (United Nations Children Fund) 
4. จัดท า Google form 2 เรื่อง การติดตามงานวัยเรียนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดท้ัง 8 จังหวัด 

และการประเมินส่ือส าหรับเด็กวัยเรียนและผู้ปกครองท่ีได้รับ 

ข้อเสนอแนะท่ีประชุม 
1. ข้อมูลวิชาการให้ผ่านการตรวจสอบโดยทีมภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ ของกรมอนามัย ให้ได้

ข้อมูลท่ีชัดเจนก่อนการเผยแพร่ลงสู่พื้นท่ี 
2. ใหด้ าเนินการลงข้อมูลสถานศึกษาตาม Platform Thai Stop COVID 

 
3. Cluster วัยรุ่น 
นางสาวภูริภัคพ์ พรหมมินทร์ หัวหน้างานกลุ่มวัยรุ่น 

1. วิเคราะห์ข้อมูลของวัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์ ในเขตสุขภาพท่ี 6  พบข้อมูล LBW ร้อยละ 21.90 จากจ านวน
ท้ังหมด 201 ราย อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ในรายจังหวัด จะขอปรึกษากับแพทย์หญิงสุณีย์ เช่ือสุวรรณชัย และ
ผู้รับผิดชอบในทีม 

2. ได้ศึกษาข้อมูลการปรับเปล่ียนการด าเนินงานคณะอนุกรรมการฯ เนื่องด้วยไม่สามารถจัดประชุม
ติดตามงานได้ 



3. จัดท าส่ือสารชุดความรู้  วัยรุ่นใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข กรณีต้องหยุดอยู่กับบ้าน (Social 
Distancing) และ Infographic ในช่วงสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบ ในคณะท างาน EOC ทีม 2 ภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ และเตรียมท าส่ือ Infographic เรื่อง 
เพศศึกษา ในสัปดาห์ถัดไป 

ข้อเสนอแนะท่ีประชุม 
1. ข้อมูลของวัยรุ่นมีความส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งท่ีเกี่ยวเนื่องกับวัยเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลให้ปรึกษา

ขอค าแนะน าหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้กันในทีม  
 
Cluster วัยท างาน 
นางสาวพัชรา  พลเย่ียม  ผู้รับผิดชอบงานวัยท างาน 

1.ได้จัดท าแบบฟอร์ม Google form ของศูนย์อนามัยท่ี 6 ท้ังหมด 5 ส่วน อ้างอิงจากของ Platform 
Thai Stop COVID ท่ีกรมอนามัยจัดท าขึ้น โดยปรับเพิ่มให้มีหัวข้อช่องทางการประชาสัมพันธ์ , จัดให้มีการ
เหล่ือมเวลา การพัก การรับประทานอาหาร การจัดรถพนักงาน เพื่อลดการแออัด การจัดถังขยะติดเช้ือให้มีฝา
ปิดมิดชิด พนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเช้ือมีการเก็บใส่ถุงบรรจุมิดชิด และด้านการคัดกรองความเส่ียง
พนักงานและผู้มาติดต่องาน โดยให้พนักงานทุกคนประเมินความเส่ียงตามฉบับกรมควบคุมโรค หรือท่ี
โรงพยาบาลราชวิถีก าหนด โดยจัดส่งหนังสือราชการให้สถานประกอบการและหน่วยงานภาคีเครือข่าย และได้
จัดท า QR code เพื่อความสะดวกในการตอบแบบสอบถามด้วย  

2. ได้จัดท าส่ือคลิปวิดีโอ ของวัยท างานเพื่อป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีท้ังหมด  
4 setting ส าหรับประชาชนในชุมชน ,ศาสนสถาน, ฟิตเนส และสถานประกอบการ 

ข้อเสนอแนะท่ีประชุม 
1. ข้อมูลในแบบฟอร์ม Google form จะเป็นส่วนท่ีศูนย์ท าเพิ่มจะท าให้เรามีข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์

ในภาพของเขตสุขภาพท่ี 6 มากขึ้นและสามารถรายงานเป็นผลงานได้ 
 
Cluster วัยผู้สูงอาย ุ
นางทิพย์วรรณ  จูมแพง หัวหน้างานกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 

1. ได้ด าเนินงานสนับสนุนและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน 3 โครงการ 
ประกอบด้วย 1.โครงการ LTC ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากทีมภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการของกรมอนามัย ถ่าย
ท าคลิปวิดีโอ เรื่อง ค าแนะน าส าหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CM, CG) และค าแนะน าส าหรับผู้สูงอายุ ฉบับส้ันๆเข้าใจ
ง่าย ได้เผยแพร่ส่ือสารประชาสัมพันธ์กับเครือข่ายในเขตสุขภาพท่ี 6  2.โครงการท่ีเกี่ยวกับพระสงฆ์ เตรียม
ประสานเผยแพร่ตาม Platform Thai Stop COVID ท่ีกรมอนามัยจัดท าขึ้น  เพื่อประเมินมาตรฐานใน
ประเด็นศาสนสถาน โดยส่งหนังสือให้กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและเครือข่ายวัดในเขตสุขภาพท่ี 6 และ
ได้ปรึกษากองแผน กรมอนามัย เรื่องการคืนข้อมูลให้กับศูนย์ฯ โดยจะผ่าน Dash board ของกรมอนามัยยังไม่
ทราบวันและเวลาท่ีแน่นอนของการคืนข้อมูล และ 3.โครงทันตฯ ได้รวบรวมส่ือฯ โดยมีประธาน               ของ



เขตสุขภาพ ได้ส่งส่ือเกี่ยวกับด้านทันตกรรม โดยใช้ของกรมอนามัยเป็นหลัก และมีแนวทางท่ีส าคัญ   
2. ผลิต Infographic เรื่องแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติงาน Care Manager และ Care Giver อ้างอิง เนื้อหา

ตามส านักผู้สูงอายุ กรมอนามัย และจัดท า QR Code และส่ือสารผ่านช่องทางไลน์ 

ข้อเสนอแนะท่ีประชุม 
1. ข้อมูลวิชาการให้ผ่านการตรวจสอบโดยทีมภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ ของกรมอนามัย ให้ได้

ข้อมูลท่ีชัดเจนก่อนการเผยแพร่ลงสู่พื้นท่ี 

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
นางสุภาพร อานมณี  ผู้รับผิดชอบพัฒนางานอนามัยส่ิงแวดล้อม 

1. งานสุขาภิบาลอาหารและน้ า มีการติดตามงานประเภทตลาด ผ่าน Platform Thai Stop COVID 
จากการประชุม EOC กรมอนามัย แจ้งว่า มีการด าเนินงาน 47 แห่ง ในระดับประเทศ และในเขตสุขภาพท่ี 6 
มีการด าเนินงาน 5 แห่ง จาก 151 แห่ง และจากการสอบถามจังหวัด พบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ไม่ให้ความร่วมมือ เนื่องจากภาระงานท่ีมีอยู่ ขณะนี้ส่งหนังสือพร้อม Platform QR Code ให้กับ
จังหวัดนอกจากนี้ยังพบปัญหา การลงข้อมูลของผู้ประกอบการ, การขอใบ e-Certificate การปักหมุด และ
การติดตามข้อมูลจาก Platform Thai Stop COVID ซึ่งไม่สามารถติดตามข้อมูลได้ เนื่องจากข้อมูลส่งกลับให้
กรมอนามัย ขณะนี้ได้มีการประสานงานกับทางกรมฯ และได้ให้  E-mail ผู้ประสาน IT ของศูนย์ฯ เพื่อท่ี
สามารถติดตามข้อมูลได้ และขอให้กลุ่มขับเคล่ือนยุทธศาสตร์จัดท า Infographic ขั้นตอนการด าเนินงาน (การ
ลงข้อมูล การขอใบ e-Certificate และการปักหมุด) 

2. ค าแนะน า ในรูปแบบ Infographic เพิ่ม 1 Setting คือ ร้านสะดวกซื้อ รวมเป็น 11 Setting ได้ส่ง
ให้ผู้เกี่ยวข้องแล้ว นอกจากนี้ ยังได้มีการส่งหนังสือค าแนะน า เกี่ยวกับ น้ าประปา น้ าบริโภค, หนังสือแจ้งให้ 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด าเนินการประเมิน EHA ผ่านช่องทางออนไลน์  

3. จัดท าส่ือคลิปวิดีโอ ประเด็นเรื่อง ตลาด และคอนโดมิเนียม ร่วมกับกลุ่มขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ฯ  
ข้อเสนอแนะท่ีประชุม 

1. จากการประชุมกรมอนามัย การปักหมุด ไม่ต้องรอใบ e-Certificate  
2. การให้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อธิบดีกรมอนามัย จะพูดคุยกับ

ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ท างานได้สะดวกขึ้น 
3. การจัดท าหนังสือ ให้อ้างถึง Setting จะได้ไม่ต้องท าหลายฉบับ เพราะอาจเกิดความซ้ าซ้อน 
4. คลิปวิดีโอให้รายงานเพิ่มเติม เรื่องจ านวนผู้เข้าชมและจ านวนการแชร์ 
5. กรมฯ จะส่งหน้ากากผ้าให้ศูนย์อนามัย จ านวน 2,000 ช้ิน  , แอลกอฮอล์ และอื่นๆ ให้เตรียม

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย และจ านวนท่ีจะมอบให้พื้นท่ี 8 จังหวัด 
 
 
 
 
 



นายสิทธิทัศน์  ผาณิบุศย์  ผู้รับผิดชอบพัฒนางานอนามัยส่ิงแวดล้อม 
ได้จัดท าหนังสือค าแนะน าการจัดการมูลฝอยท่ัวไปส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ

การจัดการมูลฝอยติดเช้ือในโรงพยาบาล ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) และมีการติดตามงานผ่านระบบ Google form และการรายงาน Cohort ward  อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ พร้อมจัดท ารายงานการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม ว่ามีท้ังหมดกี่แห่ง มีการด าเนินการด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมกี่แห่ง ผ่าน Google form  

ข้อเสนอแนะท่ีประชุม 

1. จากการประชุมกรมฯ ศูนย์ฯ เป็นผู้จัดการเรื่องอาหาร น้ า และส่ิงแวดล้อมใน Cohort ward ใน
โรงแรมแอมบาสเดอร ์สัตหีบ ให้ด าเนินการตามมาตรฐานท่ีกรมก าหนด 

นายชาญศักดิ์  เทพมาลี  
จังหวัดระยองมีการด าเนินงาน Big cleaning day ท้ังจังหวัด และกรมชลประทาน ได้โอน

งบประมาณมาให้ประมาณ 400,000 บาท  

ข้อเสนอแนะท่ีประชุม 

1. ให้คืนเงินกรมชลประทาน เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการได้ในสถานการณ์นี้ 
2. การท า big Cleaning day ของจังหวัดระยอง ถ้ามีส่ิงสนับสนุนให้สนับสนุน เช่น แอลกอฮอล์ แต่

ไม่ได้ไปร่วมงาน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดฯ 

กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

นางวรรณภาพร งามศิริ  หัวหน้ากลุ่มงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
1. หลังจาก AAR ครั้งท่ีแล้ว ได้ค านึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีและความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น จึง

ปรับปรุงโรงพยาบาลสนาม ในส่วนของการรับ-ส่งอาหาร ความปลอดภัยในห้องพบผู้ป่วย และอาคารสถานท่ี 
นอกจากนี้ยังย้ายคลินิกการให้บริการ ARI (อยู่ระหว่างการปรับปรุง) และเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันให้แก่เจ้าหน้าท่ี  
 2. มาตรฐานการเฝ้าระวังโรงพยาบาลและเจ้าหน้าท่ี จากการจัดท า Flowchart โดยอ้างอิงจากกรม
ควบคุมโรค ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูล เรื่องผู้ป่วยท่ีต้องสอบสวนโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Patient Under 
Investigation : PUI) มีจ านวนเพิ่มขึ้น ท าให้ต้องปรับปรุงข้อมูลและชะลอการช้ีแจงขั้นตอนการด าเนินงาน 
เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและใกล้เคียงกับมาตรฐานมากท่ีสุด 
 3. ด้านวิชาการ จะให้ความรู้การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective 
Equipment : PPE) เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีได้เรียนรู้จากทฤษฎี แต่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง และสอนการท า CPR ส่วน
งานวิจัย/R2R เรื่อง COVID-19 ยังขาดประเด็น ซึ่งจะเรียนให้ทราบในครั้งต่อไป 
 4. การจัดท าส่ือของโรงพยาบาลฯ ขอเล่ือนเป็นวันพฤหัสบดี เนื่องจากต้องตรวจสอบเนื้อหาวิชาการ
ใน Script ก่อน  

 



กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน 

นางศิริพร  จริยาจิรวัฒนา หัวหน้ากลุ่มขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน 
  แบ่งงานตาม Function และ COVID-19 ซึ่งงานตาม Function ยังคงเดิมและเพิ่มเติมในด้านข้อมูล
สารสนเทศเรื่อง QOF วิเคราะห์ข้อมูล 5 กลุ่มวัย ผ่านไลน์คณะอนุกรรมการส่งเสริมฯ ไลน์ผู้บริหาร ด้าน IT 
เรื่องการดูแลระบบ Conference ด้านแผนและงบประมาณ เรื่องปรับแผนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 มี
การปรับแผนฯ จ านวน 3 ครั้ง และคาดว่าจะมีการปรับแผนฯ อีก เนื่องจากงบประมาณท่ีน ามาด าเนินงาน
เกี่ยวกับ COVID-19 ต้องมากกว่าร้อยละ 60 ด้าน HR/HL/KM ได้จัดท าฐานข้อมูลผู้รับผิดชอบงานส่ิงแวดล้อม 
8 จังหวัด ศึกษา Training need ซึ่งต้องร่วมกับกลุ่มอนามัยส่ิงแวดล้อมคาดว่าจะด าเนินการในปี 2564 และ
การวิเคราะห์ความผูกพันองค์กร ส่วน COVID-19  และจากร่างแผนกลยุทธ์ กรมอนามัย โดยมีเป้าหมาย 
เพื่อให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 กลยุทธ์ คือ 
ยกระดับการส่ือสารและสร้างความรอบรู้สุขภาพในการปฏิบัติตนของประชาชน ซึ่งกลุ่มขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ฯ 
ได้พัฒนาชุดความรู้ร่วมกับกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ และกลุ่มพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อม ข้อแนะน าหรือ
แนวทางปฏิบัติของประชาชนในการใช้ชีวิตประจ าวัน โดยใหย้ึดตามหลักกรมอนามัยแต่มีการปรับแต่งรูปภาพ 
พัฒนาระบบการส่ือสารและช่องทางการส่ือสารให้ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้มีการสร้างความรอบ
รู้ให้กับประชาชนป้องกันตนเอง มี 4 ประเด็น ได้แก่  

1) ใหค้วามรู้/ ค าแนะน า ผ่านช่องทาง Line Group และป้ายโฆษณาดิจิตอลของเทศบาล  
2) Infographic ผ่านป้ายโฆษณาดิจิตอลของเทศบาล  
3) คลิปวิดีโอ เผยแพร่ผ่าน Facebook, ประชาสัมพันธ์จังหวัด และ Line Group   
4) คลิปเสียงตามสาย เป็นของกรมอนามัย ผลิตโดย สขรส. และได้จัดท าหนังสือราชการแจ้ง

ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดและส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเรียบร้อยแล้ว  
ส่วนกลุ่มขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ฯ ได้เผยแพร่ผ่านทางเทศบาลและส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  มี

ขั้นตอนการท างาน ประกอบด้วย  
1) จัดท าแผน (คลิปวิดีโอ/ Infographic/ Line Group)  
2) ประสานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้าและเผยแพร่ข้อมูล ผ่านกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพของจังหวัด ซึ่งได้

ประสานจังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ จันทบุรี และสระแก้ว  
3) ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการด าเนินงาน COVID-19  
4) จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อมสะสมรายสัปดาห์

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดส่งทางระบบออนไลน์ ให้ส่วนกลางกรมอนามัย ทุกวัน
พฤหัสบดีของสัปดาห์ 

5) จัดท าฐานข้อมูลชุดความรู้ ซึ่งขอความร่วมมือนักวิชาการท่ีผลิตส่ือและส่งให้กลุ่มขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ฯ เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ศูนย์อนามัยท่ี 6  

6) จัดท าฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า เพื่อตอบตัวชี้วัด กพร.PMQA ในรอบ 6 เดือนหลัง  
7) เตรียมงานถอดบทเรียน เกี่ยวกับการขับเคล่ือนงานและภาพรวมการด าเนินงานท้ังหมด ในเรื่อง 

COVID-19 ของศูนย์อนามัยท่ี 6 



 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ ์

จังหวัด วันที่ประสาน ป้ายไฟ (ป้าย) เร่ืองที่ส่ง คลิป VDO เสียง 

ปราจีนบุรี 9-15 เม.ย. 63 2 7 4 2 

ชลบุรี (พนัสฯ) 7-15 เม.ย. 63 1 14 4 2 

ชลบุรี 
(ดอนหัวฬ่อ) 

7-15 เม.ย. 63 3 14 4 2 

จันทบุรี 15 เม.ย. 63 6 - 4 2 

ชลบุรี 
(สนง.ควบคุมความ

ประพฤติ) 

13 เม.ย. 63 
(ไลน์สวัสดี) 

- - - - 

รวม 12 35 16 8 

ข้อเสนอแนะท่ีประชุม 

1. มีการประชุมติดตามการด าเนินงานทุกวันพุธ และประชุม กพว. ทุกวันพฤหัส 
2. เบอร์โทร ในคลิปเสียงกับข้อความในไลน์ไม่ตรงกัน (คลิปเสียง ผลิตโดย สขรส.) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

วาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ     -ไม่มี- 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 

 

 

 

 
 

ผู้สรุปรายงานการประชุม นางสาวภัทรพร บุตรดี 
นางสาวพรวิมล  นภาศัย 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางศิริพร  จริยาจิรวัฒนา 


